

ชื่อเรื่อง:	ปัญหากฎหมายว่าด้วยผู้เสียหายเสียชีวิตก่อนการดำเนินคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัว
ผู้จัดทำ:	สงขลา ณ ลำปาง
ชื่อปริญญา:	นิติศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณฐิณี ปัญวัฒน์ลิขิต
วันที่อนุมัติผลงาน:	9 เมษายน 2558
สถาบัน:	มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
จำนวนหน้า:	55
คำสำคัญ:	ผู้เสียหาย ความผิดต่อส่วนตัว

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นการศึกษาปัญหาผู้เสียหายเสียชีวิตก่อนมีการดำเนินคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัว โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาแนวความคิดหลักการดำเนินคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัวและศึกษาถึงแนวทางในการดำเนินคดีอาญาของต่างประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัวของประเทศไทย โดยการศึกษาที่ใช้วิธีการศึกษาแบบการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารเป็นหลัก

ประเทศไทยยอมรับสิทธิการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหายให้สามารถดำเนินคดีอาญาได้ทั้งคดีอาญาแผ่นดินและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 กำหนดให้บุคคลสองฝ่ายได้แก่ พนักงานอัยการ และผู้เสียหาย สามารถเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้แยกต่างหากจากกัน โดยในคดีความผิดอาญาต่อส่วนตัว ผู้เสียหายถือเป็นเงื่อนไขสำคัญและการดำเนินคดีอาญาถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว หากผู้เสียหายมิได้ทำการร้องทุกข์ หรือ ดำเนินการฟ้องคดีด้วยตนเอง สิทธิการดำเนินคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัวนี้จะไม่ตกทอดไปสู่ทายาท และพนักงานอัยการก็ไม่สามารถใช้สิทธิดำเนินคดีอาญาต่อไปได้ ดังนั้น หากเกิดกรณีที่ผู้เสียหายได้เสียชีวิตก่อนที่จะมีการดำเนินคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัว สิทธิในการดำเนินคดีอาญาจะไม่ตกไปแก่บุคคลใด ส่งผลให้ทายาทไม่มีสิทธิดำเนินคดีอาญาต่างผู้เสียหายได้และพนักงานอัยการก็ไม่สามารถดำเนินการฟ้องร้องคดีแทนได้ ด้วยข้อจำกัดของบทบัญญัติทางกฎหมายปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมที่ไม่สามารถนำผู้กระทำความผิดมาพิจารณาการกระทำของเขาได้

จากศึกษาพบว่าหลักการดำเนินคดีอาญาในประเทศไทย มีปัญหาในเรื่องการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหายในความผิดต่อส่วนตัว หากเป็นกรณีที่ผู้เสียหายได้เสียชีวิตไปก่อนที่จะมีการดำเนินคดีอาญาสิทธิการดำเนินคดีอาญาจะไม่ตกทอดไปสู่บุคคลใด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเยอรมนีซึ่งมีบทบัญญัติในเรื่องของการร้องทุกข์แทนที่ของผู้เป็นทายาทไว้โดยเฉพาะ ผู้ศึกษาเห็นว่าหากนำกฎหมายของประเทศเยอรมนีมาพิจารณาปรับใช้กับกฎหมายของประเทศไทย จะส่งผลให้ลดปัญหาที่กระทบกระเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยได้